

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams)

ผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ

๑	รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว	เลิศวิสุทธิไพบุลย์	ประธานกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณสิทธิ์	บังคะดานรา	กรรมการ
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณิศา	บรรจงศิริ	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน	แสงอรุณ	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์	สุวณิชย์เจริญ	กรรมการ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี	ศรีโอภาส	กรรมการ
๘	อาจารย์ ดร.วรวิช	นาคแป้น	กรรมการและเลขานุการ
๙	นางสาวนิภาภัทร	เพ็งมณี	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่สำนักวิชาการได้ส่งเรื่อง สป.อว. ได้ส่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และมีผลใช้บังคับแล้ว รายละเอียดประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาฯ ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๒ แจ้งผลการพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า

กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่สำนักวิชาการ ได้ส่งเรื่อง กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีพอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ สาขาวิชาวิทยาสตรสรุสุขภาพ ว่าสามารถเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีพ อนามัยและความปลอดภัยตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ รายละเอียดดังเอกสาร ประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความอนุเคราะห์ที่ตอบแบบสอบถาม งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การศึกษาแบบ Non-degree ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (กลุ่มผู้พัฒนาหลักสูตร โครงการ สัมฤทธิ์บัตร)

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถาม งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบ Non-degree ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (กลุ่มผู้พัฒนาหลักสูตร โครงการสัมฤทธิ์บัตร) รายละเอียดผ่านระบบ MS Teams และเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยมอบประธานคณะทำงานบริหารหลักสูตร วิทยาสตรบัณฑิตดำเนินการ

๔.๒ การจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุตติวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่สำนักวิชาการ ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและ
กิจกรรมเสมือนจริง ได้ส่งเรื่องการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุตติวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการจัด
อบรมเข้มฯ โดยให้ส่งกลับไปยังสำนักวิชาการภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดผ่านระบบ MS
Teams และเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหากคณาจารย์ท่านใดประสงค์จัดอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุตติวิชาให้ส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณีย์ บังคะตานรา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์)

ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



(อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/ ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม



(นางสาวนิภาภัทร เฟื่องฉวี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม